

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN CĐ4  
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016**

STT	Bộ môn	Tên chuyên đề	Số TC	Mô tả	Hình thức đánh giá
1	HĐCVVC	Các nhóm dược chất vô cơ – Cơ chế tác dụng và độc tính	2	Môn học giới thiệu các đơn chất và hợp chất vô cơ dùng làm thuốc, giúp người học viết đúng danh pháp, cấu tạo và hiểu cơ chế tác dụng, độc tính của các nhóm dược chất vô cơ.	Thi viết
2	Hóa sinh	Nhập môn Hóa sinh thực phẩm thuốc	1	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về một loại sản phẩm có giá trị cho công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Những khái niệm, những nội dung và những sản phẩm này có liên quan mật thiết với nhiệm vụ, chức năng của người dược sĩ và sẽ được tiếp tục nghiên cứu phát triển tiếp theo	Tiểu luận
3	Hóa sinh	Nhập môn Hóa sinh thực vật thuốc	1	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hóa sinh thực vật để có phương thức phù hợp khai thác các hợp chất tự nhiên trong cơ thể sinh vật, phục vụ cho lợi ích, nhu cầu của con người và phục vụ cho việc sản xuất dược chất và thực phẩm chức năng.	Tiểu luận
4	Hóa sinh	Nhập môn Công nghệ sinh học dược chất	2	Công nghệ sinh học dược chất là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống. Cung cấp cho sinh viên hiểu và tiếp cận với những kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học để ứng dụng trong y dược, đặc biệt là trong sản xuất thuốc và trong chẩn đoán bệnh.	Tiểu luận
5	Hóa sinh	Enzym và thuốc	1	Cung cấp cho sv những kiến thức cập nhật về: Các nhóm thuốc có bản chất enzym, Các nhóm thuốc có cơ chế tác động thông qua enzym, Vai trò của enzym đối với số phận của thuốc trong cơ thể (đích/chuyển hóa)	Tiểu luận

STT	Bộ môn	Tên chuyên đề	Số TC	Mô tả	Hình thức đánh giá
6	QLKTD	Kỹ năng giao tiếp trong thực hành nhà thuốc tốt	1	Người dân thường có thói quen tìm đến các nhà thuốc để mua những loại thuốc tự chữa bệnh cho mình và cho người thân mà không có đơn của bác sĩ, tìm kiếm những thông tin cần thiết ở các nhân viên bán thuốc trước khi tìm đến các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh. Do đó, người bán thuốc cần phải cập nhật thường xuyên các kiến thức về thuốc, kiến thức về cách chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, phòng ngừa bệnh và phải am hiểu tâm lý khách hàng, cần có kỹ năng hướng dẫn, thuyết phục với người bệnh.	Tiểu luận
7	QLKTD	Marketing Dược	1	Là học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các hoạt động marketing dược, từ đó học viên có thể phân tích và nhận dạng một số chiến lược marketing đang được áp dụng trong kinh doanh dược phẩm	Tiểu luận
8	YHCS	Tuần hoàn mạch não và một số bệnh thường gặp	1	Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về giải phẫu, chức năng sinh lý và rối loạn trong một số bệnh mạch não. Cung cấp cho người học về triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm, cách xử trí ban đầu và cập nhật điều trị một số bệnh mạch não.	Thi viết (đc sd tài liệu)
9	YHCS	Chuyển hóa và điều hòa chuyển hóa Calci-phosphat	1	Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về vai trò, sự hấp thu, phân bố và cơ chế điều hòa của canxi, phosphat trong cơ thể. Cung cấp cho người học cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, xét nghiệm và điều trị một số bệnh liên quan đến chuyển hóa canxi, phosphat.	Thi viết (đc sd tài liệu)
10	YHCS	Bệnh ung thư và các phương pháp điều trị	1	Chuyên đề cung cấp một số kiến thức về bệnh ung thư, để có thể tự bảo vệ mình và những người trong cộng đồng	Thi viết
11	YHCS	Một số tai nạn thường gặp và hướng xử trí nhanh	1	Chuyên đề được xây dựng thành 3 phần: Phần 1: hướng xử trí nhanh các loại bỏng, dị vật đường thở - đường ăn, đuối nước, điện giật. Phần 2: hướng xử trí nhanh các loại chấn thương như bong gân, sai khớp, gãy xương. Phần 3: hướng xử trí nhanh các loại ngộ độc thực phẩm, các trường hợp ong đốt, rắn cắn.	Thi viết (đc sd tài liệu)